

ด้วยพระนามของพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ

# สำสันจาก ท่านผู้นำ



ทุก ๆ วัน พวกมันพากันโฆษณาแสนยานุภาพ มันได้พากันโจมตีด้วยเครื่องบินวันละหลายพันเที่ยว มันได้พากันไปทิ้งระเบิด ลงในที่ใด? ท่านผู้นำได้ตั้งคำถามว่า **ทั่วโลกถูกโฆษณาให้พากันสนับสนุนเห็นใจรัฐบาลอิสราเอล แต่พากันเจียบเสียงต่อการทิ้งระเบิดสังหารประชาชนชาวอิรักซึ่งพวกเขา ก็คือผู้บริสุทธิ์**

ท่านผู้นำกล่าวว่า **“เราไม่สนับสนุนทั้ง 2 ฝ่ายที่เป็นคู่สงคราม”** แต่ท่านได้กล่าวเพิ่มเติมว่า **“เรื่องสำคัญก็คือว่า ประชาชาติมุสลิมนั้น ต้องตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมของประเทศตะวันตก”**

**“ในการทิ้งระเบิดเมืองบัสราห์ บักดาต นาญฟและกัรบาลา และเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ เหล่านี้ได้ทำให้ประชาชนต้องล้มตาย ไม่ว่าเด็ก ๆ หรือสตรี”**

**“โหมหน้าอันโสมมของตะวันตกผู้หยิ่งยะโส ซึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกา ภายใต้อ้างว่าเป็นผู้สนับสนุนสิทธิมนุษยชน ได้เผยแพร่ ความ หลอกลวงของมันต่อโลกแล้วขณะนี้ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส ได้ถูกพิสูจน์ให้โลกเห็นอย่างชัดเจนว่าพวกมันพร้อมที่จะล้างผลาญชีวิตคนจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อให้ได้น้ำมัน ไปหล่อเลี้ยงเครื่องจักรเครื่องยนต์ และบรรดาโรงงานของมัน แน่นอนประชาชนชาวอิรักจะต้องดำรงอยู่และ ไม่มีวันจะสูญสิ้นไป ด้วยการทำลายล้าง トラบใดที่พวกเขายึดมั่น อยู่ในอิสลาม”**

ท่านผู้นำได้กล่าวไว้ในที่อื่นก่อนนี้ว่า **“ตะวันตกนั้นคือ ผู้สูบกินโลหิตของเพื่อนมนุษย์**

ท่านอยาตุลลอฮฺ อาลี คาเมเนอี ท่านผู้นำ สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านได้กล่าวเมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม ว่าสหรัฐอเมริกา และพันธมิตรของมันได้ประกอบอาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่แก่ประชาชนชาวอิรัก ประชาชนชาวอิรักไม่มีวันลืมอาชญากรรมครั้งนี้และไม่มีวันให้อภัย สิ่งที่เป็นไปในอิรักขณะนี้คือความคั่งแค้นของประชาชนต่อสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรของมัน ท่านผู้นำแห่งสาธารณรัฐอิสลาม ได้กล่าวต่อบรรดาผู้ไปเยี่ยมท่าน ในโอกาสวันประสูติของท่านอิมาม อาลี (อ) ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มกราคมนี้ และท่านได้กล่าวอีกว่า

**“พวกอเมริกัน ได้ปกปิดจำนวนผู้ตายและปกปิดความจริงในการทำลายล้าง ปกปิดข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่จนกระทั่งบัดนี้ก็ยังถูกปกปิดกันอยู่ว่า ประชาชนอิรักถูกฆ่าไปแล้วจำนวนเท่าไร บาดเจ็บเท่าไร พิกการไปเท่าไร และต้องไร้บ้านเรือน ไร้ที่อยู่อาศัยจำนวนเท่าใด จากการโหมทิ้งระเบิดอย่างบ้าคลั่งของพวกมัน สิ่งสำคัญที่เราอยากทราบนั้นก็คือ ประชาชนชาวอิรักนั้น ได้กระทำความผิดอันใด เขาจึงต้องถูกลงโทษเช่นนี้?”**

และเป็นสุนัขป่าที่หิวกระหาย” และท่านได้กล่าวเน้นว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่มุสลิมจะต้องหันมาสู่หลักการแห่งอิสลามตามแนวทางแห่งการปฏิบัติและยึดมั่นในพระคัมภีร์ อัลกุรอาน ว่าเป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะพิทักษ์ปกป้องให้พวกเขาได้รอดพ้นจากอำนาจของสุนัขป่าที่หิวกระหายเหล่านี้ และท่านได้กล่าววิจารณ์ผู้นำของอิรักว่า “ท่านสุภาพบุรุษผู้นี้จะตอบคำถามต่อประชาชนชาวอิรักว่าอย่างไร ในการนำประเทศเข้าสู่สภาวะสงครามที่ประชาชนไม่ต้องการนี้?” ท่านได้กล่าวว่า สงครามครั้งนี้จะมีผลอันสำคัญต่อประวัติศาสตร์แห่งอิสลาม เพราะเป็นการเข้ามาก้าวก้าวในกิจการภายในของประเทศอิสลามซึ่งการแก้ปัญหาต่าง ๆ นั้น กลุ่มประเทศอิสลามย่อมจัดการแก้ไขกันได้ แต่พวกตะวันตกเข้ามามีผลกระทบอย่างเห็นมโหดทารุณอย่างเหลือเชื่อ รัฐบาลแห่งอิรักนั้นแน่นอนจะต้องได้รับการประณามด้วยในอาชญากรรมนี้ แต่ถึงกระนั้นก็ตามทำไมมหาอำนาจจะต้องโจมตีทำลายบ้านเมืองของชาวอิรักโดยทั่วไป ทำไมจึงปล่อยให้มีการเลือกเป้าโจมตีทำลายกันตามใจชอบ?”

ประชาชนชาวอิรักที่อยู่ในบัสรา ในฮิลลา, อมารา, บักดาต และในเมืองอันเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาทั้งหลายนั้น เขามีความผิดอันใดจึงต้องไปฆ่าเขา ทำไมไปทำลายโรงงาน โรงกลั่นน้ำมัน และทรัพย์สินทั้งหลายของประชาชนโดยไม่มีขอบเขต?

เป็นเรื่องน่ารังเกียจอย่างยิ่งที่ประเทศเหล่านี้ ทั้งอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และพันธมิตรของมันล้วนอ้างว่าเป็นผู้เชิดชูคุณค่าของมนุษยธรรม ซึ่งได้โฆษณาอารยธรรมจอมปลอมของมันไปทั่วโลก แท้จริงพวกนี้ไม่มี ความสำนึกเมตตากรุณาแม้แต่น้อยในการทิ้งระเบิดเป็นหมื่น ๆ ตันสังหารประชาชน ทั้งเด็ก

และสตรีผู้มิได้มีทางใดต่อสู้อยู่ และมิได้รู้เรื่องราวแต่ยังกลับอ้างกันใหญ่โตทางโทรทัศน์เมื่อนักบินของมันถูกยิงตกและถูกจับ ว่ามิได้รับความปรานีจากประชาชน

เหล่านี้คือสิ่งสำแดงให้เห็นคุณค่าอันจอมปลอมของอารยธรรมของตะวันตก และความไร้สำนึกต่อมนุษยธรรมที่มันได้อวดอ้าง แท้จริงพวกมันคือมือของอาชญากรที่ยื่นมาเชือดเฉือนฆ่าฟันมวลมุสลิมผู้ไม่มีทางต่อสู้ภายใต้ข้ออ้างการปลดปล่อยคูเวต ซึ่งนี่คือความเจ็บปวดอันยิ่งใหญ่ของเรา”

“ท่านอิมามโคเมย์นี่ (ขอพระเจ้าเป็นเจ้าได้ทรงประทานพรแต่ท่าน) ได้เคยกล่าวไว้ว่า อเมริกาจะไม่มีวันได้รับสัมฤทธิ์ผลอันใดจากกรรมชั่วของมัน บัดนี้เรากำลังได้เห็นว่ามันเป็นประการใดในเรื่องอาชญากรรมอันยิ่งใหญ่ เริ่มแรกมันโฆษณาว่ามันจะทำลายฝ่ายตรงกันข้ามให้พินาศไปภายในช่วงเวลาอันเร็ววัน แต่มีรายงานมากมายแสดงให้เห็นว่า ผู้รุกรานมิได้มีฐานะดีไปกว่าฝ่ายตรงกันข้าม ทั้งความเสียหายและจำนวนผู้เสียชีวิต และบัดนี้พวกมันเริ่มยอมรับว่าสงครามนั้นจะยืดเยื้อเป็นแรมเดือน

“นี่คือสิ่งสำแดงให้เห็นประจักษ์แก่ประชาชาติทั้งหลายว่า เรื่องแสนยานุภาพและเทคโนโลยีต่าง ๆ นั้นเป็นแต่เพียงภาพหลอนมากกว่าผลอะไรจริงจัง”

ท่านได้กล่าวอีกว่า “บรรดายุทธโธปกรณ์ทั้งหลายที่อิรักใช้ต่อสู้อยู่นั้นนั่นคือผลของความคิดชั่วร้าย ทุจริตของมหาอำนาจในอดีต ที่ให้ไว้เพื่อก่ออาชญากรรม มหาอำนาจทั้งหลายนั้นคือผู้สนับสนุนให้อิรักได้มีและใช้เครื่องยิงจรวด เครื่องบิน และอาวุธทันสมัยอื่น ๆ เพื่อทำลายการปฏิบัติอิสลามของอิหร่าน บัดนี้อาวุธเหล่านั้นเล็งมาที่พวกเขาแล้ว